

Thông tin khoa học

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 25 CỦA HỘI ĐỒNG ỦY BAN HẢI DƯƠNG HỌC LIÊN CHÍNH PHỦ, (IOC/UNESCO)

Ngày 16 - 25/6/2009, Hội đồng Ủy ban Hải dương học Liên Chính phủ (IOC) đã họp phiên XXV tại trụ sở UNESCO, Paris. Tham dự phiên họp có đại diện của 97 quốc gia (có 37 nước không cử đại diện tham gia) và hơn 20 cơ quan và tổ chức quốc tế liên quan. Đoàn Việt Nam gồm có 6 người: Ông Văn Nghĩa Dũng, Đại sứ, Trưởng phái đoàn UNESCO Việt Nam tại Paris; PGS. TSKH. Nguyễn Tác An, Chủ tịch UBQG IOC Việt Nam, (Trưởng đoàn); TS. Bùi Hồng Long, Viện trưởng Viện Hải dương học, Nha Trang; TS. Đỗ Chiến Thắng, Phó Viện trưởng Viện Địa chất và Địa Vật lý biển, Hà Nội; Ông Lưu Trường Đệ, Phó vụ trưởng, Bộ KH&CN Việt Nam; Bà Phùng Thị Ngọc Ánh, Chuyên viên, Ban Biên giới, Bộ Ngoại giao, Việt Nam. Ngoài ra, còn có sự tham gia, hỗ trợ của bà Trần Thị Hoàng Mai, chuyên viên của phái đoàn UNESCO Việt Nam tại Paris và bà Nguyễn Thị Như Phi, nguyên chuyên viên của UNESCO.

I. NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ

Hội đồng IOC đã thảo luận, quyết định thông qua những vấn đề quan trọng như sau:

1. Về những chính sách tổng thể

Chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập IOC (1960 - 2010) và hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng ở hội nghị lần thứ 35 của UNESCO. Xem xét hiệu quả của Năm Quốc tế vùng cực (IPY) (2007 - 2009) và IOC với chương trình quốc tế nghiên cứu vùng cực “Năm vùng Cực 2007 - 2008”. Các mối quan hệ IOC với ban thư ký hiệp định Đa dạng sinh học. Báo cáo phiên họp thứ 9 Ban tư vấn về luật biển của IOC (IOC/ABE-LOS IX).

2. Các kết quả thực hiện 4 mục tiêu ưu tiên trong chiến lược trung hạn của IOC, (giai đoạn 2008 - 2013)

Mục tiêu I: Bảo vệ và hạn chế những tác động của các tai biến thiên nhiên (báo cáo hội thảo lần hai của nhóm công tác về sóng thần và các tai biến thiên nhiên liên quan đến mực nước biển dâng cao; báo cáo của các nhóm điều hành công tác ở các khu vực...).

Mục tiêu II : Giảm thiểu những tác động và thích nghi với sự biến đổi khí hậu cùng các biến động, (báo cáo chương trình khảo sát khí hậu toàn cầu, các quan trắc khí hậu trong dự án Đại dương và Khí hậu; báo cáo phiên họp lần thứ 9 của UB Liên chính phủ về

hệ thống quan trắc khí hậu toàn cầu (I-GOOS); những hướng dẫn cho phiên họp thứ 3 của UB liên kết Kỹ thuật của IOC và Thời tiết biển (JCOMM-III); báo cáo về quá trình làm "màu mỡ" cho đại dương. **Mục tiêu III: Giữ gìn sức khỏe của các hệ sinh thái biển**, (báo cáo của ban thư ký về khoa học biển: chương trình, cấu trúc và hoạt động, vai trò của IOC trong việc xây dựng các chuẩn và hướng dẫn khảo sát; thảo luận phương trình trạng thái nước biển, hệ thống tiêu chuẩn Quốc tế cho các muối dinh dưỡng; báo cáo phiên họp lần thứ IX của tiểu ban Tảo gây hại (IPHAB-IX); báo cáo của ban thư ký về xây dựng tiềm lực...). **Mục tiêu ưu tiên IV: Các thủ tục quản lý và chính sách phát triển bền vững tài nguyên và môi trường ở bờ biển và đại dương**, (về Dữ liệu và Thông tin: Báo cáo phiên họp lần thứ 20 của UBQT IOC về trao đổi dữ liệu và thông tin biển (IODE-XX); Hợp tác giữa IOC với hệ thông tin sinh địa (OBIS); Báo cáo toàn cầu đánh giá về hiện trạng môi trường biển cùng với các khía cạnh kinh tế xã hội; Báo cáo của các UB IOC khu vực: IOCCARIBE-X; IOCWIO-VII; IOCWESTPAC....)

3. Về kiện toàn bộ máy IOC. Thông qua kết quả bầu cử ban lãnh đạo IOC nhiệm kỳ 2009 - 2010

Chủ tịch IOC: ông Javier A. Valladares,(Argentina,); 5 phó chủ tịch IOC: Canada (Savithri Narayanan); Nga (Nikolai Mikhailov); Colombia (Julian Augusto Reyna Moreno); Hàn Quốc (Sang-Kyung Byun) và Tunisia (Cherif Sammari) và 40 quốc gia làm Ủy viên Chấp hành hội đồng IOC.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ

Trong các buổi thảo luận, đoàn Việt Nam đã phát biểu 3 vấn đề: 1, Trình bày kế hoạch của IOC Việt Nam hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 50 ngày thành lập IOC (1960-2010) và kế hoạch biên soạn xuất bản tài liệu về vai trò của IOC đối với sự phát triển của Việt Nam trên Biển Đông. 2, Nhất trí với chương trình đào tạo nhân lực của IOC, mong muốn IOC xây dựng ở Việt Nam một trung tâm quốc tế đào tạo khoa học công nghệ biển. 3, Về Dữ liệu biển: IOC Việt Nam đã nhắc lại trung tâm dữ liệu biển ở Nha Trang với địa chỉ website: <http://vodc.vnio.org.vn> là đầu mối đang tham gia các hoạt động trong IODE. Tuy nhiên, Việt Nam mong muốn được giới thiệu thêm nhiều trung tâm dữ liệu biển của nhiều đơn vị khác cùng tham gia trong hoạt động của IODE, tuân thủ theo các quy định của Việt Nam về quản lý, sử dụng và trao đổi dữ liệu biển. Chính thức đề nghị IODE cấp kinh phí cho 1 cán bộ của trung tâm dữ liệu biển Việt Nam tham gia khóa đào tạo chuyên môn về dữ liệu biển trong tháng 8 - 9 /2009 tại Hàn Quốc. Đề nghị này đã được xác nhận bằng văn bản.



Ảnh : Đoàn Việt Nam với Đại sứ UNESCO Văn Nghĩa Dũng tham gia phiên họp lần thứ 25 Hội đồng IOC ,ngày 16 - 25/6/2009 tại trụ sở UNESCO, Paris, Pháp

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Tăng cường lồng ghép, kết hợp, phát triển các chương trình nghiên cứu, dịch vụ và khảo sát Hải dương của Việt Nam gắn liền với các chương trình Quốc tế và khu vực. Cụ thể là Hệ thống quan trắc Hải dương học khu vực-SEAGOOS; Thay đổi khí hậu toàn cầu, tương tác biển khí ;Các hệ sinh thái, nghề cá, kiểm toán sinh vật biển, tảo gây hại;Quản lý tổng hợp vùng biển, đới ven biển (ICAM); Các dịch vụ Hải dương học: quản lý, trao đổi dữ liệu biển (IODE), giảm thiểu các tai biến thiên nhiên. 2. Đề nghị phái đoàn UNESCO Việt Nam ở Paris tiếp xúc, đề xuất IOC giúp đỡ đào tạo nhân lực về khoa học, công nghệ biển, về luật biển,... 3. Nhà nước nên sớm ban hành luật biển, các chính sách về biển, về quy chế trao đổi thông tin dữ liệu biển.... 4. Để triển khai một số hoạt động hợp tác, UBND IOC Việt Nam dự kiến tổ chức hội thảo khoa học “*An toàn hải sản*

ở Việt Nam" vào tháng 10-11/2009 với sự hợp tác của Nhật Bản. 5. Để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập IOC, UBQG IOC Việt Nam dự kiến biên soạn và xuất bản tập tài liệu "IOC với sự phát triển của Việt Nam trên Biển Đông" với sự tham gia, phối hợp của các cơ quan ban ngành có liên quan. 6. Để chuẩn bị mọi điều kiện cho Việt Nam tham gia vào các cơ quan lãnh đạo IOC/UNESCO vào các nhiệm kỳ tới, Việt Nam phải tập trung đầu tư tham gia các hoạt động của khu vực và Quốc tế, xây dựng trung tâm đào tạo khoa học, công nghệ, quản lý biển, tổ chức các hội thảo khoa học, tăng cường các hoạt động khảo sát, điều tra cơ bản biển... 7. Nên khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hình ảnh, văn bản và chính kiến của Quốc gia về các sự kiện xảy ra trên biển Đông trong thời gian qua để khi cần có thể đưa ra công luận qua các diễn đàn Quốc tế.

UBQG IOC Việt Nam sẵn sàng cung cấp các thông tin, các tài liệu của IOC về thành tựu khoa học, công nghệ biển cho tất cả mọi người có nhu cầu, cho các báo chí, phương tiện thông tin đại chúng để khai thác, sử dụng. Các văn bản tài liệu của IOC lưu tại văn phòng UBQG IOC Việt Nam (Bà Đỗ Minh Thu, thư ký UBQG IOC Việt Nam-Viện Hải dương học, 01 Cầu Đá Nha Trang. Điện thoại: 058.3590035; Fax: 058.3590034, email:haiduong@dng.vnn.vn).

Người cung cấp thông tin: **PGS.TSKH. Nguyễn Tác An , Chủ tịch UBQG IOC Việt Nam**